
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๒ - ๑๓๔๓/๒๕๖๐ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่อง การใช้จา่ยเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
   

 
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๙๕๐๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำและสระกระโดดน้ำมาตรฐาน
แข่งขัน พร้อมอัฒจันทร์ อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้พื้นที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น ๓๕๗,๔๓๙,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี ้
  ฝ่ายที่หนึ่งมีความเห็นว่า มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังไม่ชัดเจน
ว่าจะสามารถนำเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา 
หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่   ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้การกีฬา 
แห่งประเทศไทยขอรบัการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปตีามปีงบประมาณของทางราชการ 
  ฝ่ายที่สองมีความเห็นว่า มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้เงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา  
บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ซึ่งทั้งสองอนุมาตรามีความหมายของการดำเนินงานที่หลากหลาย  
ก็อาจจะสามารถดำเนินการเรื่องการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาได้  แต่อย่างไรก็ตาม 
ควรสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๘  
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการส่งเสริมการกีฬา หรือสำรวจ จัดสร้าง 
และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา 

รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร) ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหนังสือถึง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอหารือความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ จะมีนโยบายหรือจะกำหนดกฎหมายในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่ อย่างไร  หรือหากมี
ความเห็นอื่นใด ได้โปรดเสนอแนะต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย 

   

 

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  กก ๕๑๐๒/๙๗๓๕  
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติ ให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอ  
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนแหล่งที่มาของเงินตลอดจน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว อาจนำมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ว่าจะนำหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในรายละเอียดต่อไป การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอความเห็น 
จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สามารถนำมา 
ใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และการปรับปรุง 
ซ่อมแซม หรือการสร้างสนามกีฬาเพ่ือรองรับการจดัการแข่งขันดังกล่าว ได้หรือไม ่อย่างไร 

 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ทั้ง ๒ เรื่อง โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลั ง 
(กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนการกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นสมควรตอบข้อหารือในคราวเดียวกัน โดยมีความเห็น
ในแต่ละประเด็นดังนี ้
 ประเด็นที่หนึ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะให้เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่ อย่างไร   
เห็นว่า มาตรา ๓๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น 
ทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ 
 

 
๑มาตรา ๓๖  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ใน กกท. 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ  
ที่เกี่ยวขอ้งกับการกีฬา โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินบำรุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๓ 
(๓) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็น 
(๕) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) รายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๘) รายได้อื่น ๆ 
ให้  กกท. เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนและดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นของ กกท. เพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 



 ๓ 

ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ ดังกล่าว สามารถแยก
ลักษณะของการนำเงินกองทุนไปใช้จ่ายได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (๑) เพื่อการดำเนินกิจกรรมกีฬา 
(๒) เพื่อตัวนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา โดยการพัฒนานักกีฬา การเตรียมนักกีฬา การสนับสนุน 
เงินรางวัล การสนับสนุนทุนการศึกษา และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และ (๓) การส่งเสริม
สนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ ซึ่งจากลักษณะของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๔๒ ดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้มีการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อประโยชน์ของตัวนักกีฬา  
และบุคลากรกีฬาเป็นส่วนใหญ่ โดยมิได้มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนา 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้างได้โดยตรงแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี การที่จะนำเงินกองทุนบางส่วนไปใช้ในกรณีดังกล่าว เช่น ใช้จ่ายเพื่อก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ
นักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุจากการกีฬา สถานพยาบาลในสนามกีฬา หรือสระว่ายน้ำสำหรับบำบัด
ฟื้นฟูนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้จ่ายเงินกองทุน  
ก็ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตทิี่จะพิจารณาให้ใช้จ่ายได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักและภาระของกองทุน รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ประกาศกำหนดด้วย 
 อนึ่ง ในเรื่องของการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรือการลงทุน 
ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มาตรา ๘ (๕)๓ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒มาตรา ๔๒  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(๔) สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 

ซึ่งประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาต ิ
(๕) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
(๖) ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับ  

ความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ 
(๗) ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนก ีฬามวยตามกฎหมายว่าด ้วยก ีฬามวย และก ีฬาอาช ีพ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
นอกจากการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
๓มาตรา ๘  กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมการกีฬา 
(๒) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา 

รวมทั้งประเมินผล 
(๔) จัด ช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา 
(๕) สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา 
(๖) ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๗) สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา 
(๘) ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 
(๙) ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา 



 ๔ 

ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สามารถขอรับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินหรือขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งในการดำเนินการสำรวจ จัดสร้าง  
และบูรณะสถานทีไ่ดโ้ดยตรงอยู่แล้ว 

ประเด็นที่สอง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และการปรับปรุง 
ซ่อมแซม หรือการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว ได้หรือไม่  อย่างไร นั้น   
เห็นว่า ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนั้น มีกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกับกีฬาและนักกีฬาโดยตรง 
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าวหลายประการ เช่น การให้รางวัล
หรือสิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้าง
สนามกีฬาเพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในระหว่างการจัดการแข่งขัน หรือการสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานั้น มีทั้งกิจกรรมที่อยู่และไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์และลักษณะ
การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ดังนั้น ในการพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาตทิี่จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ตามที่ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในประเด็นที่หนึ่ง 
 

 
(นายดิสทัต  โหตระกิตย์) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

            ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
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เรื่องเสร็จท ๑๓๕๒ - ๑๓า๕๓/ใ๒ซ๕๒๐

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๓/๕๕๐๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๐
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยสมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติเพื่อก่อสร้างสระว่ายน้าและสระกระโดดน้้ามาตรฐาน
แข่งขัน พร้อมอัฒจันทร์ อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอํานวยความสะ
             ดวก โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมค่าดําเนินการทั้งสิ้น ๓๕ฒ,๕๓๕,๐๐๐ uM โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายที่หนึ่งมีความเห็นว่า มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
Wa, ๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ ยังไม่ซัดเจน
ว่าจะสามารถนําเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานฑางการกีฬา
หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่  ดังนั้
             น ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณประจําปีตามปีงบประมาณของทางราชการ

ฝ่ายที่สองมีความเห็นว่า มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติให้เงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (o) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมกีฬาทั้งในระดับซาติและนานาชาติ หรือ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา
บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ซึ่งทั้งสองอนุมาตรามีความหมายของการดําเนินงานที่หลากหลาย
ก็อาจจะสามารถดําเนินการเรื่องการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการ
             กีฬาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการส่งเสริมการกีฬา หรือสํารวจ จัดสร้าง
และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะที่รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งซาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
              ๒๕๕๕ มีหนังสือถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอหารือความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งซาติ จะมีนโยบายหรือจะกําหนดกฎหมายในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากมี
ความเห็นอื่นใด ได้โปรดเสนอแนะต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
             [END PAGE 1]
             ๒

ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กก ๕๑๐๒/๕๓๕
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๐๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอหารือเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีมติให้ความเห็นซอบ
ในหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนแหล่งที่มาของเงินตลอดจน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว อาจนํามาจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งซาติ ซึ่
             งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ว่าจะนําหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในรายละเอียดต่อไป การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งซาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอความเห็น
จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ สามารถนํามา
ใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และการปรับปรุง
ซ่อมแซม ห
             รือการสร้างสนามคีฬาเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว ได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ทั้ง ๒ เรื่อง โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนการกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ซี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นสมควรตอบข้อหารือในคราวเดียวกัน โดยมีความเห็น
ในแต่ละประเด็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติจะให้เงินกองทุนเพื่อสนับสนุ
             นการพัฒนา

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้หรือไม่ อย่างไร
เห็นว่า มาตรา mo? แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย wa. ๒๕๕๕ บัญญัติให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
ทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ซ่วยเหลือและจัดสวัสดิการ

*มาตรา ๓๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ใน กกท.
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม ส
             นับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๕
)
(๓) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
(@) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
)
)
)

๒) รายได้ที่เกิดจากการดําเนินการของกองทุน
oi) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

เห้ กกท. เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนและดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน

เงินและทรัพย์สินตามว
             รรคหนึ่งให้เป็นของ กกท. เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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             ที่เคี่ยวข้องกับการกีฬา ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา <b”
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตามมาตรา ๕๒ ดังกล่าว สามารถแยก
ลักษณะของการนําเงินกองทุนไปใช้จ่ายได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (๑) เพื่อการดําเนินกิจกรรมกีฬา
(๒) เพื่อตัวนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา โดยการพัฒนานักกีฬา การเตรียมนักกีฬา การสนับสนุน
เงินรางวัล การสนับสนุนทุนการศึกษา และการซ่วยเหลือด้านสวัสดิการ และ (๓) การส่งเสริม
สนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ ซึ่งจากลักษณะของการใช้จ่ายเงินกอง
             ทุนตามมาตรา ๕๒ ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้มีการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อประโยชน์ของตัวนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาเป็นส่วนใหญ่ โดยมิได้มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานฑางการกีฬา หรืองบลงทุน ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้างได้โดยตรงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี การที่จะนําเงินกองทุนบางส่วนไปใช้ในกรณีดังกล่าว เซ่น ใช้จ่ายเพื่อก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือ
นักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุจากการกีฬา สถานพยาบาลในสนามกีฬา หรือสระว่ายน้้าสําหรับบําบัด
ฟื้นฟูนักคีฬาและบุคลาก
             รกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้จ่ายเงินกองทุน
ก็ย่อมอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติที่จะพิจารณาให้ใช้จ่ายได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์หลักและภาระของกองทุน รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ
ประกาศกําหนดด้วย

อนึ่ง ในเรื่องของการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา หรือการลงทุน
ประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มาตรา ๕ (๕)” แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕


             “มาตรา ๕๒ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(@) สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คําว่า “แห่งประเทศไทย”
ซิ่งประกอบคุณความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนําชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ
(๕) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
(๒) ช่วยเหลือ
             ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับ
ความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
(0) ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
นอกจากการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
"มาตรา ๕ กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการกีฬา
(๒) ทําหน้าที่ ที่เป็นศูนย์กลางในการประ   ะสานงานเกี่ยวกับการกีฬ
             า
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา
รวมทั้งประเมินผล
จัด ช่วยเหลือ แนะนํา และร่วมมือในการจัดและตําเนินกิจกรรมกีฬา
สํารวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สําหรับการกีฬา
ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ส
ฐิ

6:)
is
eo) สอดส่องและ  กํากับดูแลการดํา าเนินกิจกรรมกีฬา

,   เริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ

(
(
(๒
(
(
(๒0 ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา

)
)
)
)
)
)
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             ๕

ได้บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สามารถขอรับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินหรือขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งในการดําเนินการสํารวจ จัดสร้าง
และบูรณะสถานที่ได้โดยตรงอยู่แล้ว

ประเด็นที่สอง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และการปรับปรุง
ซ่อมแซม หรือการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว ได้หรือไม่ อย่างไร นั้น
เห็นว่า ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคีฬาดังกล่าวนั้น มีก
             ิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกับกีฬาและนักกีฬาโดยตรง
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าวหลายประการ เซ่น การให้รางวัล
หรือสิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขัน การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้าง
สนามกีฬาเพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในระหว่างการจัดการแข่งขัน หรือการสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดการแข่งขัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
การเป็นเจ
             ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานั้น มีทั้งกิจกรรมที่อยู่และไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์และลักษณะ
การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ ดังนั้น ในการพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งซาติที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ตามที่ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในประเด็นที่หนึ่ง

(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๒๐๐
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